

Lan tỏa các mô hình dân vận khéo trong phát triển kinh tế

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” được cấp ủy các cấp trên địa bàn tỉnh triển khai rộng khắp với nhiều hình thức. Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, nhiều mô hình đã phát huy hiệu quả tích cực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân.



Mô hình trồng dưa lưới theo công nghệ hiện đại của chị Mai Thị Tươi tại xã Vũ Lạc (thành phố Thái Bình).

Với hơn 1ha đất thuê lại của bà con nông dân thôn Nam Hải, xã Thái Đô, huyện Thái Thụy, anh Nguyễn Xuân Sứ đã đầu tư hàng tỷ đồng để xây dựng mô hình nuôi tôm công nghệ cao. Nhờ ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, anh đã tăng mật độ nuôi lên gấp 3 lần so với trước, hiệu quả vì vậy cũng tăng lên. Trung bình mỗi năm sau khi trừ chi phí gia đình anh thu lãi hàng trăm triệu đồng. Anh Sứ cho biết: Thay vì xây ao diện tích lớn như trước đây, hiện nay tôi xây nhiều ao nhỏ từ 300 - 500m²/ao. Ao nhỏ

nên việc quản lý môi trường trong ao thuận lợi, chính xác hơn nên có thể tăng mật độ nuôi lên 350 con/m² thay vì nuôi khoảng hơn 100 con/m² như trước đây. Vì vậy, tuy là ao nhỏ nhưng cho sản lượng lớn, thậm chí hiệu quả còn hơn cả những ao to. Lựa chọn nông nghiệp sạch là hướng đi khởi nghiệp, chị Mai Thị Tươi, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại tổng hợp Toàn Văn đã thuê lại 3,5ha đất của bà con nông dân xã Vũ Lạc, thành phố Thái Bình để trồng cà chua và dưa lưới theo công nghệ

hiện đại. Ngoài ra, Công ty còn liên kết trồng hơn 30ha ớt tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ theo hướng bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm. Các sản phẩm của Công ty hiện được tiêu thụ trong hệ thống các siêu thị. Theo chị Tươi, Công ty rất mong có thể mở rộng hơn nữa diện tích trồng sản phẩm sạch và an toàn, hướng đến liên kết chuỗi giá trị để giúp bà con nông dân quen với sản xuất an toàn, đầu ra kết nối vào các hệ thống siêu thị và hướng đến xuất khẩu. Mô hình của anh Sứ, chị Tươi là hai trong rất nhiều

mô hình dân vận khéo tiêu biểu về tích tụ ruộng đất, sản xuất tập trung, ứng dụng khoa học kỹ thuật cho hiệu quả kinh tế cao trên địa bàn tỉnh được xây dựng trong thời gian qua. Từ các mô hình điển hình đã tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, nhờ vậy đến nay toàn tỉnh đã có trên 22.169ha đất nông nghiệp được tích tụ, tập trung để sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với tiêu thụ nông sản, hiệu quả kinh tế vì vậy ngày càng được nâng cao. Ngoài các mô hình tích tụ ruộng đất, các địa phương căn cứ vào nhiệm vụ và tình hình thực tế để xây dựng các mô hình khác, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển. Đồng chí Vũ Viết Mạnh, Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đông Hưng cho biết: Hiện nay, toàn huyện có 61 mô hình dân vận khéo đang triển khai thực hiện tích cực, hiệu quả ở cơ sở. Các mô hình phát triển kinh tế chiếm số lượng khá lớn, trong đó chủ yếu là chuyển đổi cơ cấu cây trồng, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, các trang trại, gia trại chăn nuôi, trồng trọt và mô hình về trồng cây vụ đông. Đặc biệt, nhờ hướng trọng tâm phong trào thi đua “Dân vận khéo” vào nhiệm vụ trồng cây vụ đông đã giúp huyện mở rộng diện tích trồng cây vụ đông. Năm nay, toàn huyện phấn đấu gieo trồng 4.800ha cây vụ đông, nhiều địa phương

Đồng chí Phạm Văn Hạnh, Phó Bí thư Đảng ủy xã Đông Xá, huyện Đông Hưng



Với người dân Đông Xá, từ nhiều năm nay vụ đông đã trở thành vụ sản xuất chính trong năm. Để mở rộng diện tích trồng cây vụ đông, hàng năm, cấp ủy, chính quyền địa phương đều chú trọng xây dựng mô hình dân vận khéo về trồng cây vụ đông, từ đó nhân ra diện rộng. Vì vậy, từ một số hộ ban đầu, đến nay toàn xã có khoảng 600 hộ trồng cây vụ đông với diện tích khoảng 175ha. Nhiều gia đình từ trồng cây vụ đông đã có điều kiện kinh tế đầu tư cho con cái ăn học; đầu tư sản xuất, kinh doanh; mua sắm các trang thiết bị hiện đại phục vụ cuộc sống hàng ngày.

Đồng chí Tạ Đức Hà, Phó Chủ tịch UBND xã Thái Đô, huyện Thái Thụy



Từ hiệu quả mô hình tích tụ ruộng đất, nuôi tôm công nghệ cao của anh Nguyễn Xuân Sứ, địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, nhân rộng mô hình. Đến nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã đã chuyển từ nuôi quảng canh sang nuôi tôm công nghệ, nuôi thâm canh nhà bạt. Năng suất so với nuôi quảng canh được nâng lên rất nhiều, nhiều người dân đã vươn lên làm giàu từ nuôi tôm. Thời gian tới, địa phương tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình để nâng cao thu nhập cho người nuôi tôm.

xác định vụ đông là vụ sản xuất chính trong năm. Theo đồng chí Trần Quang Minh, Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy: Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đang ký, triển khai thực hiện hàng trăm mô hình dân vận khéo trên lĩnh vực phát triển kinh tế, trong đó chủ yếu tập trung vận động nhân dân tích tụ ruộng đất, tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao, liên kết, trao đổi, giúp đỡ, hỗ trợ kỹ thuật, vốn, kinh nghiệm để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh. Từ các mô hình làm chuyển

biến nhận thức, thay đổi tư duy và cách làm của người nông dân, mang lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Việc chú trọng xây dựng, triển khai và nhân rộng các mô hình dân vận khéo về phát triển kinh tế trong thời gian tới sẽ tạo động lực mạnh mẽ góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh, đặc biệt là vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19, để ngày càng tiến gần đến mục tiêu trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

ĐÀO QUYN

VŨ THƯ 97,22% người dân đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1

UBND huyện Vũ Thư vừa tổ chức họp trực tuyến với các xã, thị trấn để quán triệt, chỉ đạo một số nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 thời gian tới. Theo báo cáo, từ ngày 10/11 đến ngày 24/11 huyện Vũ Thư có trên 530 trường hợp F0 ở 28/30 xã, thị trấn. Qua thống kê, toàn huyện có 140.720 người được tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 1, đạt 97,22%; 34.951 người đã tiêm vắc-xin phòng Covid-19 mũi 2, đạt 24,13%; 82,9% trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi đã được tiêm vắc-xin. Sau 13 ngày tập trung khống chế, huyện đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch, hầu hết các ca F0 đều đã được khoanh vùng, cách ly, số ca mắc giảm tại nhiều xã. Để phòng, chống dịch hiệu quả, huyện chỉ đạo các đơn vị, địa phương, mỗi người dân xác định tâm thế và tinh thần vào cuộc chống dịch bình tĩnh nhưng phải quyết liệt, sâu sát hơn. Các xã, thị trấn, các doanh nghiệp tại địa bàn tăng cường hoạt động xét nghiệm nhanh diện rộng hoặc trọng điểm để rà soát, truy vết, bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Huyện đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc-xin phòng Covid-19, bảo đảm không để sót, lọt người không được tiêm. Các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện công tác chuẩn bị, kích hoạt các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 không triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ với sức chứa 200 giường. Do tính chất dịch còn diễn biến phức tạp, huyện chỉ đạo xã Nguyễn Xá duy trì phong tỏa toàn xã, phát động nhân dân tiếp tục cách ly, tăng cường khử khuẩn trong gia đình. Các xã, thị trấn duy trì các chốt kiểm soát người ra, vào địa bàn. Các đơn vị, địa phương tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt khuyến cáo “5K”, khuyến khích người dân tự nguyện đầu tư xét nghiệm nhanh thường xuyên, hạn chế tối đa đi lại, tiếp xúc. Cùng với hoạt động phòng, chống dịch, các địa phương chú trọng triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng cuối năm để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

HÀ PHƯƠNG



Khử khuẩn tại khu cách ly y tế tập trung xã Nguyễn Xá (Vũ Thư).

TÂN LỄ Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân



Mô hình của chị Trần Thị Ngọc, thôn Hà Xá 1, xã Tân Lễ (Hưng Hà) cho thu nhập từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm.

Thời gian qua, Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã Tân Lễ (Hưng Hà) đã đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên thi đua lao động sản xuất, tham gia xây dựng nông thôn mới..., góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Là một trong những hộ phát triển kinh tế giỏi của xã, gia đình chị Trần Thị Ngọc, thôn Hà Xá 1 nuôi 50 con bò 3B, 500 con lợn thịt, 60 lợn nái, trồng gần 200 gốc bưởi diễm, bưởi da xanh, tạo việc làm cho 5 lao động thường xuyên và hơn 10 lao động thời vụ; sau khi trừ chi phí, gia đình chị thu về từ 1,5 - 2 tỷ đồng/năm. Chị Ngọc cho biết: Nhân dân thôn Hà Xá 1 luôn đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế. Bản thân tôi khi mới bắt tay vào xây

tổng hợp cũng được nhiều bà con giúp đỡ, hướng dẫn cách chăm sóc cây bưởi, thiết kế chuồng nuôi và được tham gia các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật do các đoàn thể tổ chức, từ đó có thêm kiến thức, kinh nghiệm, mang lại hiệu quả cao hơn. Ông Trần Văn Phi, Trưởng ban công tác mặt trận thôn Hà Xá 1 cho biết: Nhân dân thôn Hà Xá 1 luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần đoàn kết cao, luôn chia sẻ, giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu. Toàn thôn hiện có 155 hộ chăn nuôi hơn 600 con lợn, 180 con bò, hơn 3.000 gia cầm, 1 xưởng sản xuất giấy vò tạo việc làm cho 25 lao động. Ngoài ra, các đoàn thể trong thôn đã đứng ra tín chấp với các ngân hàng hơn 1,2 tỷ đồng để hội viên vay

vốn phát triển kinh tế. Hiện nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn ước đạt 38,5 triệu đồng/năm. Thôn có 65 hộ giàu, 79 hộ khá, hộ nghèo còn 8 hộ. 100% hộ dân được sử dụng nước sạch. Ông Đoàn Xuân Cường, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tân Lễ đánh giá: Nhân dân thôn Hà Xá 1 nói riêng, nhân dân xã Tân Lễ nói chung luôn đoàn kết, tích cực tham gia các hoạt động, phong trào của địa phương. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban MTTQ xã và các tổ chức thành viên đã vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân ủng hộ hơn 55 triệu đồng. Nhân dân ủng hộ hơn 82 triệu đồng cho các chốt kiểm soát dịch của tỉnh, xã, 50 thùng mì tôm, 100 thùng nước lọc, 30 thùng nước

uống các loại; phối hợp với các nhà chùa nấu cơm và phát hơn 4.600 suất cơm cho cán bộ, bác sĩ, chiến sĩ làm công tác phòng, chống dịch tại các chốt kiểm soát. Bên cạnh đó, nhân dân tích cực ủng hộ quỹ vì người nghèo xã với số tiền hơn 63 triệu đồng. Từ nguồn quỹ này, MTTQ xã trích 10 triệu đồng hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; ủng hộ 20 triệu đồng cho hộ nghèo, hộ cận nghèo nhân ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc 18/11. Những việc làm, nghĩa cử cao đẹp của nhà hảo tâm và nhân dân xã Tân Lễ đã góp phần giúp cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được lan tỏa và thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Ủy ban MTTQ xã Tân Lễ và các tổ chức thành viên còn vận động nhân dân đóng góp hơn 11 tỷ đồng, tháo dỡ nhiều cống đê, công trình dân sinh, cây cối có giá trị để cùng địa phương xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới. Toàn xã đã xây dựng được 6.000m đường giao thông nội đồng, góp phần cùng địa phương về đích nông thôn mới. Nhờ phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới nên đời sống của người dân Tân Lễ từng bước được cải thiện, diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc. Giờ đây, về Tân Lễ có thể đi ô tô vào từng ngõ, qua những cánh đồng, người dân giao thương, đi lại thuận lợi. Đây là tiền đề quan trọng để Tân Lễ xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trong thời gian tới.

TIẾN ĐẠT

Riêng là cây gia vị quen thuộc ở các làng quê nhưng biến trở thành sản phẩm hàng hóa, mang lại nguồn thu ổn định gần 200 triệu đồng/năm cho gia đình thì ở huyện Vũ Thư hiện nay mới chỉ có vợ chồng anh Bùi Tiến Quảng, thôn An Lợi, xã Song Lãng. 10 năm trước, trong một dịp tình cờ, vợ chồng anh Quảng biết đến một mô hình trồng riềng quy mô nhỏ, nhận thấy việc tiêu thụ cây riềng trên thị trường thuận lợi, vợ chồng anh đầu tư trồng thử vài sào. Khi đã tích lũy được kinh nghiệm trồng, chăm sóc cây riềng, ổn định đầu mỗi tiêu thụ, năm 2017 gia đình anh quyết định mở rộng quy mô sản xuất. Cánh đồng Ao Bà Chúa ở thôn An Lợi trước kia là cánh đồng trồng, xa khu dân cư, nhiều năm bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Được xã tạo điều kiện, gia đình anh Quảng nhận khoán 2,7 mẫu ruộng trên cánh đồng này để quy hoạch vùng trồng riềng. Gia đình anh Quảng lựa chọn trồng riềng vàng vì so với riềng đỏ và riềng trắng, riềng vàng cho chất lượng cao hơn, củ ít xơ hơn và thơm hơn, được thị trường ưa chuộng. Riêng là cây trồng ưa ẩm nhưng đòi hỏi ruộng trồng cao, thoát nước nhanh. Cánh đồng Ao Bà Chúa lại là cánh đồng thấp trũng nên gia đình anh Quảng khắc phục bằng cách đào mương máng quanh vùng để thuận lợi tiêu thoát nước, mặt khác làm luống trồng riềng thật cao. Để thuận lợi cho thu hoạch, tiêu thụ, bảo đảm quanh năm có riềng phục vụ khách hàng, anh Quảng trồng gối lứa. Anh chia sẻ: Riêng thường được trồng dịp cuối năm, đầu xuân

Làm giàu từ trồng riềng

đầu mỗi tiêu thụ riêng ổn định, xuất đi thị trường Hà Nội, Nam Định, phục vụ các nhà hàng, quán ăn. Giá bán bình quân 10.000 đồng/kg, mỗi tháng cho doanh thu 30 triệu đồng. Trừ chi phí đầu tư, gia đình anh Quảng thu lãi gần 200 triệu đồng/năm, ngoài ra còn tạo việc làm cho 4 lao động thường xuyên và 5 - 7 lao động thời vụ. Ngoài riềng, tận dụng diện tích bờ vùng, đất trống, gia đình anh Quảng trồng thêm cây chè xanh, chuối tiêu, mỗi tháng có thêm thu nhập vài triệu đồng. Đặc biệt, dù bận rộn quanh năm với cây riềng nhưng gia đình anh còn đầu tư máy làm đất, máy gặt, tích tụ và gieo cấy 4 mẫu lúa, nhận dịch vụ làm đất mỗi vụ 40 mẫu ruộng cho bà con trong thôn. Anh Quảng chia sẻ: Trồng riềng, sản

xuất lúa hay làm dịch vụ nông nghiệp đều rất vất vả, bù lại cho hiệu quả kinh tế xứng đáng. Nhờ cây riềng và đồng đất quê hương, kinh tế gia đình tôi đã khá hơn hẳn, có điều kiện đầu tư nuôi các con ăn học. Ông Bùi Đức Chính, Chủ tịch Hội Nông dân xã Song Lãng cho biết: Gia đình anh Quảng có nhiều năm trồng riềng, không chỉ nâng cao thu nhập cho gia đình mà còn tạo việc làm cho lao động lúc nóng nhàn. Sự sáng tạo, mạnh dạn tìm hướng đi riêng trong sản xuất nông nghiệp của gia đình anh tác động tích cực, giúp nông dân địa phương từng bước thay đổi tư duy, linh hoạt chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế đồng đất địa phương, mang lại hiệu quả kinh tế cao.

QUYNH LƯU



Gia đình anh Bùi Tiến Quảng, thôn An Lợi, xã Song Lãng (Vũ Thư) thu hoạch riềng.